



ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งธุรการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง

ตามประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ลงวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) ตำแหน่งธุรการ จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจำนวน
๑ ราย อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวธัญพร พ่วงมานพ	พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งธุรการ	เทศบาลเมือง พระประแดง	

การดำเนินการเลือกสรรยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ตามที่เทศบาลกำหนด ประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้ารับการคัดเลือกสรรต้องผ่านการประเมินแต่ละสมรรถนะร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาล (ชั้น ๔) (รายงานตัวในเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.)

* ผู้ไม่มีรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในวันและเวลาที่กำหนด คณะกรรมการเลือกสรรจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้

อนึ่ง หากพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ
ที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกสรรฯ ตั้งแต่นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายประเสริฐ วชิรเชื่อนพันธ์)

นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง